
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คร้ังที่ 8/2567 
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 

 
        ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสด์ิ         กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล           กรรมการและเลขานุการ 
6. นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

     

ผู้ไม่มาประชุม 
                  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง  ติดราชการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ  ติดราชการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                                      ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                      1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2566    
                                    ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยศูนย์
ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สปศ.) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 12 สาขาผ่านระบบ
STOU QA Online และสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2567 นั้น  
คณะกรรมการประเมิน ได้บันทึกผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสาขาวิชาสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
   

                                  มติที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 25 ตุลาคม 2567  
                               กรรมการและเลขาน ุการแจ้งท ี ่ประช ุมทราบ เร ื ่อง ร ับรองรายงานการประช ุม                             
ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567   
                                  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม มีมติเห็นชอบ โดยมีแก้ไข 
 

-หน้าที่ 2 ข้อ 3. เตรียมข้อมูลของ PLO CLO ซึ่งข้อมูลการได้มาจาก PLO ความต้องการ
และความสนใจ การเชื่อมโยง PLO CLO ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตัดออก  

 
         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - 
                                                       

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                              4.1 ขอความกรุณาส่งข้อมูล PLOs ที่ปรับเป็นข้อค าถามเพื่อเพิม่ในแบบประเมินความคดิเหน็
ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานหลักสูตร (กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ) 
             กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความกรุณาส่งข้อมูล PLOs              
ที่ปรับเป็นข้อคำถามเพื่อเพ่ิมในแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหลักสูตร 
(กิจกรรมอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุม                   
เพ่ือโปรดพิจารณา 
                                    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  

 

                                                           4.2 พิจารณารายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาเอก พร้อมพิจารณาเกณฑ์การคัเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2568  
                                    กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ
คัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก พร้อมพิจารณาเกณฑ์การคัเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอท่ีประชุม                   
เพ่ือโปรดพิจารณา 
                                  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ ดังนี้ 
                                  - ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 1 วุฒิการศึกษา และ ให้สอดคล้องในการให้ 
คะแนน 
                            4.3 พิจารณาทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และ
ประเมินการล่วงหน้า 4 ปี (พ.ศ.2570-2573) 
                                  กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณาทบทวนเป้าหมายการ                
จัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และประเมินการล่วงหน้า 4 ปี (พ.ศ.2570-2573) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
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                                มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการด าเนินการจัดท าเป้าหมายการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังกล่าว 
 
                                 ประธานกรรมการ ฯ กล่าวปิดประชุม                           
                      

    

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.            
 
                                                                  ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  
     

                                                  
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) 
                      ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
                        
 
 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล) 
          กรรมการและเลขานุการ 

                คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                         แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
               พินรัฏ 
 (นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์) 

   ผู้ช่วยเลขานุการผู้จดรายงานการประชุม 

 


